

Số: 34/BC-STTTT

Bắc Ninh, ngày 11 tháng 11 năm 2019

BÁO CÁO
Công tác phòng, chống ma túy 2019

Căn cứ công văn số 2493/CAT-PV01, ngày 01/11/2019 của Công an tỉnh Bắc Ninh về việc phối hợp báo cáo công tác phòng, chống ma túy năm 2019, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo cụ thể như sau:

I. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PCMT

1. Công tác chỉ đạo, quán triệt về PCMT

Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo sát sao các hoạt động liên quan đến công tác phòng, chống ma túy, đặc biệt công tác phòng chống tội phạm trong ngành thông tin và truyền thông, Sở đã lồng ghép quán triệt, triển khai Luật PCMT năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCMT năm 2008; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”; Kế hoạch của tỉnh về tăng cường công tác PCMT trong tình hình mới tại các hội nghị, các cuộc họp giao ban hàng tháng; Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các tổ chức đoàn thể cơ sở phát động sâu rộng các phong trào thi đua gắn liền với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong đơn vị, qua đó thường xuyên theo dõi, rà soát để chủ động phát hiện các biểu hiện vi phạm pháp luật, kịp thời có biện pháp xử lý. Bên cạnh đó, định kỳ hàng năm, Chi bộ đều lấy ý kiến của cấp ủy nơi cư trú, đồng thời, triển khai đúng quy định của Đảng về công tác tự phê bình và phê bình đối với đảng viên, lãnh đạo cơ quan thực hiện tốt việc đánh giá, bình xét thi đua trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Năm 2019, 100% cán bộ, công chức, viên chức của Sở Thông tin và Truyền thông đều chấp hành nghiêm túc chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không có trường hợp mắc các tệ nạn xã hội.

Sở đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền về phòng, chống ma túy và ban hành hơn 30 văn bản chỉ đạo các cơ quan báo chí, các cơ quan đơn vị có ấn phẩm xuất bản, Phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; Đài phát thanh – truyền hình cấp huyện, trang thông tin điện tử trên internet có liên quan tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của tỉnh. Bộ Công an và các Bộ, ngành liên quan về công tác phòng chống



ma túy. Đặc biệt chú trọng các đợt cao điểm công tác phòng, chống ma túy nhằm hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy”, “Ngày Quốc tế phòng, chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26-6”.

Định kỳ hàng tháng trong các cuộc họp giao ban báo chí và các cuộc họp có liên quan, Sở đều có ý kiến chỉ đạo các cơ quan báo chí tăng cường công tác tuyên truyền PCMT.

2. Kết quả đạt được

- Tổ chức phổ biến sâu nội dung Chỉ thị 21-CT/TW của Bộ chính trị về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới” và các văn bản, chủ trương, chính sách Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác PCMT như: Luật PCMT năm 2000 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCMT năm 2008; Quyết định số 1001/QĐ-TTg ngày 27/6/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Chiến lược Quốc gia phòng, chống và kiểm soát ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030” ...đến toàn thể công chức, viên chức và Đoàn viên thanh niên của Sở và các đơn vị trực thuộc;

- Đã tổ chức vận động CBCCVC người lao động tại phòng, ban, đơn vị mình tuyên truyền đến từng gia đình để giáo dục con, em và người thân trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về phòng, chống ma túy.

- 100% CBCCVC, lao động hợp đồng của Sở TT&TT được trang bị kiến thức về tác hại của ma túy; không sử dụng, tham gia buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

- Sở đã ra văn bản đề nghị Phòng Văn hóa thông tin cấp huyện, thị xã, thành phố tổ chức tốt thông tin tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy sâu rộng trên địa bàn, đặc biệt là trong thanh, thiếu niên, học sinh, sinh viên và các đối tượng nghiện ma túy, nhằm tạo phong trào: “Toàn Đảng, toàn dân, tích cực tham gia đấu tranh phòng chống ma túy” bằng hình thức treo băng rôn, khẩu hiệu. Đồng thời, tổ chức tuyên truyền trên báo, đài PT-TH và các xuất bản phẩm.

- Các cơ quan Báo Bắc Ninh, Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Công TTĐT tỉnh, Đài PT cấp huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi về tác hại của các chất ma túy mới: hoạt động về phòng, chống và đẩy lùi tệ nạn ma túy trong cộng đồng. Cập nhật thường xuyên, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng chống AIDS, tệ nạn ma túy, mại dâm. Viết, đăng tải bài về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực trạng và kết quả công tác PCMT, mại dâm, HIV/AIDS; giới thiệu các mô hình, các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong hoạt động phòng chống HIV/AIDS và chống kỳ thị, phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Đặc biệt, đã đăng tải nhiều tác phẩm tuyên truyền về tháng hành động quốc gia

phòng, chống HIV/AIDS, tuyên truyền về tác hại của ma túy, các biện pháp phòng chống cai nghiện....

+ Đài PTTH tỉnh: đã tuyên truyền trên sóng phát thanh và truyền hình;

+ Báo Bắc Ninh, Bắc Ninh điện tử: Đẩy mạnh tuyên truyền thường xuyên trên các chuyên trang, chuyên mục, đăng tải bài, ảnh trên báo.

+ Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố: Xây dựng chương trình tuyên truyền trên Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố; đăng tải gần 2.000 tin, bài với trên 4.000 lượt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh, truyền thanh từ huyện đến cơ sở.

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

*** Thuận lợi:**

Các cấp ủy đảng, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể đã có nhiều nỗ lực huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng, chống ma túy đạt được những kết quả khả quan, đặc biệt là quan tâm tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động với nhiều hình thức phong phú hướng vào nhiều đối tượng khác nhau, nhất là thanh thiếu niên ở nông thôn... từ đó, giúp người dân nâng cao nhận thức và ngày càng tích cực tham gia vào công tác phòng chống ma túy trên địa bàn. Với chức năng là cơ quan quản lý nhà nước, Sở Thông tin và Truyền thông đã làm tốt việc phối hợp với các cơ quan có liên quan để chỉ đạo và tổ chức công tác tuyên truyền trên địa bàn tỉnh đạt kết quả tích cực.

*** Khó khăn:**

Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng, chống ma túy chưa được thường xuyên phổ biến; thông tin về tình hình, phương thức hoạt động của các loại tội phạm về ma túy chưa sâu để người dân biết cảnh giác và tham gia phòng chống. Nhận thức đối với người dân về công tác phòng, chống ma túy đặc biệt là đối với những điểm nóng về ma túy trên địa bàn còn hạn chế.

Các tài liệu, nội dung tuyên truyền về phòng, chống ma túy mới chỉ tập trung ở các khu trung tâm, chưa đến được từng hộ gia đình.

III. PHƯƠNG HƯỚNG TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO

1. Thực hiện nghiêm túc, đồng thời tiếp tục phổ biến, quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Chính phủ, của tỉnh và các Bộ, ngành liên quan về công tác đấu tranh PCMT.

2. Tiếp tục chỉ đạo các cơ quan Báo Bắc Ninh, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Đài phát thanh cấp huyện, Đài truyền thanh cấp xã, các đơn vị có ấn phẩm thực hiện tốt việc xây dựng, củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng các



chuyên trang, chuyên mục thông tin, tuyên truyền đầy mạnh công tác PCMT trong cơ quan, doanh nghiệp, các tổ chức trên địa bàn tỉnh.

3. Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, báo cáo kết quả trên chuyên mục Phòng chống ma túy, mại dâm trên Cổng TTĐT tỉnh và Website của Sở.

4. Tiếp tục phản ánh những cá nhân tiêu biểu trong công tác PCMT, MD, HIV/AIDS tại các địa bàn; nêu gương những người có nghị lực vượt qua lầm lỗi, từ bỏ ma túy, mại dâm xây dựng cuộc sống mới.

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống ma túy của Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019./.

Nơi nhận:

- Công an tỉnh (b/c);
- Sở TTTT:
 - + GD.các PGĐ;
 - + Lưu: VP.VT.

